



## 9

งบประมาณสนับสนุนแก่องค์กร  
ที่สนับสนุนสิทธิของผู้เสียหาย  
และการเสริมอำนาจให้แก่  
ผู้เสียหาย

ซึ่งเน้นโดยตรงในเรื่อง:



สร้างการหารือในรูปแบบหลาย  
หน่วยงานให้เกิดขึ้น



ส่งเสริมสิทธิของ  
แรงงานย้ายถิ่น



เข้าใจผลกระทบ  
ของโรคโควิด-19

## 4

โครงการที่ตั้งอยู่บนฐานของงานวิจัย  
เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ให้เกิดแก่  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ  
กลุ่มเปราะบาง

ความพยายามในการต่อต้านการค้า  
มนุษย์ต้องตอบสนองต่อความต้องการ  
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่ม  
เปราะบางต่อการค้ามนุษย์

ผู้สร้างนโยบายยังต้องเรียนรู้โดยตรงจาก  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้ส่งเสริม  
และช่วยเหลือผู้เสียหายอีกมากในการร่าง  
กฎหมาย นโยบาย และขั้นตอน  
ดำเนินงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์

องค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) ได้ให้บริการ  
และการส่งต่อที่จำเป็นแก่ผู้เสียหายจาก  
การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมถึงการทำงานร่วมกับ  
ประชากรที่มีความเปราะบาง การคัดแยกผู้  
ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง และทำงานร่วมกับ  
หน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย  
จากการค้ามนุษย์

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
บทบาทของ NGOs ในการให้บริการด้าน  
หน้าและการช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจาก  
การค้ามนุษย์และกลุ่มที่เปราะบางต่อ  
การค้ามนุษย์นั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไป  
อีก

NGOs มีความรู้และประสบการณ์ที่  
ทรงคุณค่าจากการทำงานโดยตรงกับ  
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มที่ตก  
อยู่ในความเสี่ยง ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลที่มี  
หลักฐานรองรับต่อการปฏิรูปนโยบายและ  
แนวปฏิบัติแก่หน่วยงานที่ต่อต้านการค้า  
มนุษย์

## การสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการ

เมื่อทำงานร่วมกันกับภาครัฐ NGOs  
สามารถช่วยทำให้เกิดการอนุมัติการตาม  
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า  
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โครงการ  
ASEAN-ACT ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุน  
งบประมาณโครงการ โดยสนับสนุน  
งบประมาณประมาณ 100,000 ดอลลาร์  
ออสเตรเลียให้แก่องค์กรจำนวน 9 แห่งทั่ว  
ภูมิภาค เพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพใน  
การส่งเสริมสิทธิของผู้เสียหายจากการค้า  
มนุษย์และบุคคลที่ตกอยู่ในความเสี่ยง และ  
มีส่วนทำให้เกิดหลักฐานที่มีคุณค่าและเป็น  
ข้อมูลสำหรับการปฏิรูปทางนโยบาย

ภาคีเครือข่าย NGOs ทั้ง 9 องค์กรของ  
โครงการ ASEAN-ACT อยู่ในพื้นที่ของ 5  
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้รับการ  
คัดเลือกจากวิธีการต่อต้านการค้ามนุษย์  
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของพวกเขา  
และความสอดคล้องกับหลักการและ  
ยุทธศาสตร์ของโครงการ ASEAN-ACT

ภาคีของเรากำลังทำงานเพื่อคัดแยกและ  
ช่วยเหลือผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้า  
มนุษย์และกลุ่มคนที่เปราะบางต่อการค้า  
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่  
เปราะบางต่อการถูกค้าแรงงาน ซึ่งพวกเขา  
นั้นไม่มีทางเลือกและเสียเปรียบอยู่ก่อนแล้ว  
ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคระบาด



## ระดับภูมิภาค

### สภาผู้ย้ายถิ่นในเอเชีย

งานวิจัยและการช่วยเหลือด้านการเงินในภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นไปได้ของการค้ามนุษย์



## ประเทศไทย

### มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

งานวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการช่วยเหลือกรณีบังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมและงานก่อสร้างในภาคเหนือของประเทศไทย

### มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

การพัฒนาศักยภาพ การประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลายหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมด้านนโยบายในการจัดการกับความเปราะบางของแรงงานย้ายถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

### สำนักงานกฎหมายเอส อาร์ (Social Responsibility Law)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับจากการคัดแยกผู้เสียหายและความยุติธรรมสำหรับกรณีการค้ามนุษย์และการค้าแรงงานในประเทศไทย

### องค์กร Verité เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในหัวข้อ “ทำความเข้าใจความเสี่ยงในด้านแรงงานแบบบังคับ - การค้ามนุษย์จากการสรรหาแรงงานข้ามชาติเข้าทำงานในประเทศไทยด้วยวิธีสรรหาแรงงานภายในประเทศ”



## สปป.ลาว

### บ้านจุดสมุทสาคร (Village Focus International)

การพัฒนาศักยภาพและการประสานงานในการคัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างภาครัฐและองค์กร NGOs ในภาคใต้ของสปป.ลาว



## ประเทศกัมพูชา

### Legal Support for Children and Women (องค์กรช่วยเหลือด้านกฎหมายสำหรับเด็กและผู้หญิง)

ประสานงานและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการคัดแยกและการช่วยเหลือผู้เสียหายในจังหวัดเป้าหมายในประเทศกัมพูชา



## ประเทศเวียดนาม

### Blue Dragon Children's Foundation (มูลนิธิเด็กบลูดราก้อน)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยบทเรียนที่ได้รับจากการคัดแยกการค้ามนุษย์ การพัฒนาศักยภาพ และการประสานงานสำหรับคดีค้ามนุษย์ในประเทศเป้าหมายในประเทศเวียดนาม



## ประเทศฟิลิปปินส์

### Ople Center (ศูนย์ OPLE)

โครงการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อจัดการกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานย้ายถิ่นของฟิลิปปินส์ การแจ้งข้อมูลโครงสร้างของกรมใหม่ของภาครัฐ

## เกณฑ์การคัดเลือกการให้การสนับสนุน

โครงการ ASEAN-ACT ได้คัดเลือกภาคีหน่วยงานเหล่านี้เพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนในระยะต้นของโครงการจากวิธีการของหน่วยงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประสบการณ์ และความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานกับหลักการและยุทธศาสตร์ของโครงการ

องค์กร NGOs จะนำมาซึ่งข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่านมาจากการดำเนินการโครงการเหล่านี้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้ของพวกเขาเพื่อที่จะให้ข้อมูลในการหารือด้านนโยบาย

โครงการสนับสนุนงบประมาณจะเน้นไปที่ความเปราะบางของแรงงานย้ายถิ่นต่อการค้ามนุษย์ และการพัฒนาการหารือและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม เรากำลังร่วมงานกับองค์กร NGOs ที่อยู่แถวหน้าและใช้งานวิจัยรองรับเพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น

หากท่านประสงค์ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [info@aseanact.org](mailto:info@aseanact.org).

